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รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ครั้งที่ 6/๒๕๖๖ 
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 256๖ เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting 

----------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา    เกณฑ์มา  อธิการบดี 
2. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักดิ์  รองอธิการบดี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน  รองอธิการบดี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ    บางเขียว  รองอธิการบดี 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ   รองอธิการบดี 
๖. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   รองอธิการบดี 
๗. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   รองอธิการบดี 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  ผู้ช่วยอธิการบดี 

 12. อาจารย์มรกต   ภู่ทอง   ผู้ช่วยอธิการบดี 
13. อาจารย์ ดร.ธนิดา    สุจริตธรรม  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting 

1. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 - 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม  

๑. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
2. นายจักรชัย    ตระกูลโอสถ  บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยั รองอธกิารบดี และผู้ช่วยอธิการบด ีรับรองรายงานการประชุมฉบบันี้แล้ว 
ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ครั้งที่ 4/2566 วนัจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕66 

เวลา 10.3๐ น. 
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เริ่มประชุม  เวลา  15.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม             
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
   
 เลขานุการฯ นำเสนอที ่ประช ุมให ้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู ้บร ิหารมหาวิทยาลัย                      
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/๒๕๖6 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น.             
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี                    
ครั้งที่ 6/๒๕๖6 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

วาระที่ 3.1 การเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  

 
สรุปเรื่อง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดจัดประชุมอาจารย์และบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมงาน              
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖                  
เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ 
Zoom Meeting  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

วาระท่ี 4.1 รายละเอียดประกอบการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 
สรุปเรื่อง 
 
 

  ตามที่ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 4/2566 
เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ได้พิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ โดยมติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้เพิ่มข้อมูลสถานที่ในการติดตั้ง 
คุณลักษณะอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โดยอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน และรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ของบประมาณคงคลังในครั้งถัดไป และมอบอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม และอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ 
ติดตามและให้คำปรึกษาก่อนส่งเรื่องของบประมาณท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบรายละเอียดประกอบการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน มอบอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม 
รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี และกองนโยบายและแผน 
สำนักงานอธิการบดี รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื ่อดำเนินการของบประมาณตามระเบียบที ่เก ี ่ยวข ้อง  
โดยใช้งบประมาณ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 1,287,900 
บาท  
 
   วาระท่ี 4.2 ขออนุมัติงบประมาณสำหรับปรับปรุงห้องจำหน่ายเครื่องหมาย เครื่องแบบ 

            นักศึกษาและของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ 2566 
 
สรุปเรื่อง 
 
  สำนักกิจการนักศึกษา มีโครงการหารายได้ภายใต้ชื่อ โครงการจำหน่ายเครื่องหมาย เครื่องแบบ
นักศึกษา และของที่ระลึก โดยโครงการได้รับมองสถานที่เพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าจากธนาคารไทยพาณิชย์
เดิม ให้สามารถวางสิ่งของจำหน่ายสินค้า และคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้มีมติที่ประชุมให้ปรับปรุง
พ้ืนที่ดังกล่าว โครงการหารายได้ฯ จึงได้ประชุมออกแบบร้านให้ตรงกับแนวคิดของร้านค้า โดยใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 773,174.60 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) แบ่งเป็นรายการ
ดังนี้ 
   1. ค่าวัสดุ จำนวน 16 รายการ เป็นจำนวนเงิน 238,931 บาท 
   2. ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ประกอบห้อง 12 รายการ เป็นจำนวนเงิน 274,433.60 บาท 

   3. ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องจำหน่ายเครื่องหมาย เครื่องแบบและของที่ระลึก  
       เป็นจำนวนเงิน 195,810 บาท 

   4. ค่าครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าแบบ 4 ทิศทาง เป็นจำนวนเงิน 64,000 บาท 
 จึงนำเข้าที ่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู ้ช่วยอธิการบดี ร่วมกัน
พิจารณา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
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มติที ่ประชุม  อนุมัติงบประมาณสำหรับปรับปรุงห้องจำหน่ายเครื ่องหมาย เครื ่องแบบนักศึกษา และ                    
ของท ี ่ ร ะล ึ ก  ประจำป ี งบประมาณ 2566  โดยใช้ งบประมาณเง ินรายได ้ ของมหาว ิทยาลั ย                                     
มอบรองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา รองอธิการบดี และอาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

                วาระท่ี 4.3 ของบประมาณสนับสนุนจากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อจัดหาเครื่อง 
            คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  
                                       (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
 
สรุปเรื่อง 
 
 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ของบประมาณสนับสนุนจากสำนักว ิชาศึกษาทั ่วไป เพื ่อจ ัดหา  
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา/หน่วย 
24,000 บาท จำนวน 100 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)  จึงนำเข้า 
ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู ้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่  
26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
19 นิ้ว  ราคา/หน่วยย 24,000 บาท จำนวน 60 เครื่อง  จำนวนเงิน 1,440,000 บาท โดยใช้งบประมาณ 
เงินรายได้ ประเภท คงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มอบอาจารย์ ดร.ปวิช  ผลงาม รองอธิการบดี 
ศึกษารายละเอียดและคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

             วาระที่ 4.4 ขออนุญาตใช้ห้องเพื่อจัดเป็นห้องพักอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  
 
สรุปเรื่อง 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 25 หลักสูตร มีอาจารย์  
ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 18 คน ในขณะนี้อาจารย์ดังกล่าวไม่มีสถานที่นั่งทำงานอยู่หลายท่าน และ  
เห็นว่าห้องชุดครุยของงานรายได้ (ชั้น 3 อาคาร 11) ได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจึงขออนุญาต  
ใช้ห้องดังกล่าว จัดเป็นห้องทำงานของอาจารย์ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและ  
การดูแลนักศึกษา จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกัน
พิจารณา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัยปรับปรุงเป็นห้องรับรองแขก/อาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัยและ
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน โดยใช้งานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  
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   วาระท่ี 4.5 ขอความอนุเคราะห์ห้องเรียนบรรยาย  
 
สรุปเรื่อง 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 
2565 จำนวน 19 คน และในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก ประกอบ
กับสาขาวิชาไม่มีห้องสำหรับเรียนบรรยาย  เพื่อให้การบริหารจัดการของสาขาวิชาเป็นไปด้วยความเรี ยบร้อย 
และหลีกเลี่ยงข้อร้องเรียนต่างๆ ของนักศึกษาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย สาขาวิชาจึงขอ
ความอนุเคราะห์ห้องเรียนบรรยาย 281,282,283 และพื้นที่บริเวณอาคาร 2 ชั้น 8 สำหรับการบริหาร
จัดการเร ียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสต ร์การแพทย์ จ ึงนำเข้า 
ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู ้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่  
26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที ่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ โดยอนุญาตให้ใช้ห้องเรียนบรรยายอาคาร 2 เป็นห้องเรียนรวม                    
ของส่วนกลางที่ทุกคณะขอใช้ร่วมกันได้ (ห้อง 281, 282, และ 283) กรณีต้องการห้องประจำของสาขาวิชา
หรือพ้องพักอาจารย์ของสาขาวิชา นั้น มอบหมายอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี และอาจารย์               
ดร.สุรศักดิ์  เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี สำรวจห้องอาคาร 3 – 4 เพ่ือใช้เป็นห้องประจำของสาขาวิชาต่อไป 
 
  วาระท่ี 4.6 การจ้างดูแลระบบจัดการเอกสารการประชุม  
 
สรุปเรื่อง 
 

บริษัท ดีดี อินเตอร์แมค จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้จัดทำใบเสนอราคาเพื่อต่อสัญญาในการดูแล
ระบบจัดการเอกสารการประชุมออนไลน์ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และ
ผู ้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณาการต่อสัญญาในการดูแลระบบฯ ในวันพุธที ่ 26 กรกฎาคม 2566 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
มติที ่ประชุม เห็นชอบการจ้างดูแลระบบจัดการเอกสารการประชุม  มอบอาจารย์ ดร .ปวิช ผลงาม             
รองอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
   วาระท่ี 4.7 ขออนุมัติต่อเวลาราชการตามเงื่อนไขประกาศของคณะกรรมการ 
      ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)  
      ของศาสตราจารย์  ดร.บังอร เสรีรัตน ์
 
สรุปเรื่อง 
 



๖ 
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ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีร ัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตว ิทยาและการแนะแนว  
คณะครุศาสตร์ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 คณะกรรมการสาขาวิชาจิตวิทยาและ  
การแนะแนว ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาการวางแผนอัตรากำลังคนกรณีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 
2566 ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเร ือนในสถาบ ันอุดมศ ึกษา (กพอ.)  
เรื ่องหลักเกณฑ์ วิธ ีการและเงื ่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.2557 รวมถึงความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน และความสามารถในการปฏิบัติงานของ 
ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ โดยมีมติที่ประชุมฯ เห็นควรเสนอการต่ออายุราชการของศาสตราจารย์  
ดร.บังอร เสรีรัตน์ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกัน
พิจารณา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
มติที ่ประชุม เห็นชอบการต่อเวลาราชการตามเงื ่อนไขประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) ของศาสตราจารย์  ดร.บังอร เสรีรัตน์  มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ  
รองอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

   วาระท่ี 4.8 การขออนุมัติอัตรากำลัง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สรุปเรื่อง 

 1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขออัตรากำลังอาจารย์ของสาขาวิชาฯ แทนกรณีพนักงาน
มหาวิทยาลัยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ โดยได้จัดทำข้อมูลอัตรากำลังตามภาระการสอนในปีการศึกษา 
2566 เพื่อประกอบการพิจารณาในการขออัตราทดแทน 

 2. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง
อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา และสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา  

 จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกัน
พิจารณา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที ่ประชุม 1. อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ของสาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา   
 2. อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  ของสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ส่วนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เคยอนุมัติไปแล้ว 1 อัตรา  
มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
   วาระท่ี 4.9 ขออนุมัติอัตรากำลังสายวิชาการ (เร่งด่วน)  
      เพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ 
 
สรุปเรื่อง 
 



๗ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมณ์ สังกัดภาควิชาดนตรีไทย จะเกษียณอายุราชการ 
ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี จึงขออนุมัติอัตรากำลังสายวิชาการ (เร่งด่วน) เพื่อทดแทนอัตรา
เกษียณอายุราชการ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  ร่วมกัน
พิจารณา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา  (เงินบำรุง
การศึกษา) มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
   วาระท่ี 4.10 การพิจารณาดำเนินการเพื่อคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ 
        นางสาวเพ็ญพิชชา หงษ์โต และนางสาวปัณฑิตา พุ่มบางแก้ว 
สรุปเรื่อง 
 

1. นางสาวเพ็ญพิชชา หงษ์โต ได้สมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรี  
ภาค กศ.พ.ของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ในภาคเรียนที ่ 1/2566 โดยใช้ว ุฒิ  
ของประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สมัครเข้ามาโดยมีความประสงค์จะยกเว้นรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว  
ในระดับ ปวส. แต่ความมาปรากฏภายหลังจากที่ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ไปแล้วว่าไม่สามารถนำรายวิชาที่เรียนมาในระดับ ปวส. มาขอยกเว้นรายวิชาที่ต้องศึกษาในหลักสูตรของสาขา
การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ได้เนื่องจากสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2553 
ซึ่งเกินกว่า 10 ปีแล้ว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาแนวทาง
ในการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดเป็นกรณีพิเศษให้แก่ นางสาวเพ็ญพิชชา หงษ์โต ซึ่งได้ชำระให้แก่
มหาว ิทยาลัยแล้ว เพราะนักศึกษาไม่ม ีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรและประสงค์จะลาออก 
จากการเป็นนักศึกษาก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียน  

2. นางสาวปัณฑิตา พุ่มบางแก้ว รหัสนักศึกษา 6621163029 ได้จ่ายค่าเทอม ครั้งที่ 1  
เป็นเงินจำนวน 7,500 บาท ครั้งที่ 2 เนื่องด้วย นางสาวปัณฑิตา พุ่มบางแก้ว ได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ
กะทันหัน และเป็นผู้เก็บเอกสารหาเอกสารไม่พบ นางภัทราภรณ์ พุ่มบางแก้ว มารดา จึงมีความประสงค์  
ขอคืนเงินที่ได้จ่ายไว้ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว เนื่องจากทางครอบครัว  
ได้กู้ยืมเงินเพ่ือจัดงานศพ 

 จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกัน
พิจารณา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม   มอบรองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี และอาจารย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
นำเงินจากกองทุนเพื ่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์  คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้แก่นางสาว                 
เพ็ญพิชชา หงษ์โต และนางสาวปัณฑิตา พุ่มบางแก้ว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาต่อไป 
 
 
 
 



๘ 
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    วาระท่ี 4.11 การขออนุมัติอัตรากำลัง ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
สรุปเรื่อง 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน ทรงเสี่ยงไชย จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 
2566 ทำให้ประสบปัญหาสัดส่วนอาจารย์ประจำไม่เพียงพอต่อภาระงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค .บ.5 ปี)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติอัตราทดแทนโดยการเปิดรับสมัคร
อาจารย์ใหม่ จำนวน 1 อัตรา  

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ขอรับจัดสรรอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินบำรุงการศึกษา (สายสอน) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) จำนวน 1 อัตรา 

จึงนำเข้าที ่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู ้ช่วยอธิการบดี ร่วมกัน
พิจารณา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม   ๑. อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา                 
(เงินบำรุงการศึกษา) แทนอัตราของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน ทรงเสี่ยงไชย โดยให้เปิดรับตามคุณสมบัติ
ที่สาขาวิชาต้องการ  
  ๒. ส่วนอัตราที่ขอมาเพิ่มนั้น อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) จำนวน ๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) โดยให้พิจารณาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ
หรือเจ้าของภาษาก่อน โดยให้เปิดรับตามคุณสมบัตติามท่ีสาขาวิชาต้องการ  
  ๓. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
   วาระท่ี 4.12 ขอเปิดรับอัตราอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ  
 
สรุปเรื่อง 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีความประสงค์ขอเปิดรับอัตราอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 
1 อัตรา โดยได้แนบเอกสารเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1. จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
2. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปี 
 

จึงนำเข้าที ่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู ้ช่วยอธิการบดี ร่วมกัน
พิจารณา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
มติที่ประชุม   อนุมัตอัิตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน ๑ อัตรา (เงินบำรุง
การศึกษา) มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 



๙ 
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   วาระท่ี 4.13 ขอจ้างบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
        เพื่อทดแทนอัตราที่ลาออกไป จำนวน 1 อัตรา 
สรุปเรื่อง 
 

นายวิชชา สุขรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ลาออกจากการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้การดำเนินการสามารถ
ดำเนินการต่อไป สำนักคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องจ้างบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิ ชาการ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน            
๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบ          
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
  วาระท่ี 4.14 การขออนุมัติอัตรากำลัง ของโรงเรียนสาธิตฯ 

 
สรุปเรื่อง 

 1. โรงเรียนสาธิต (มัธยม) ขอเปิดรับสมัครอัตราอาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 2. นางสุขใจ แก้วดวงเทียน อาจารย์ปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สังกัดโรงเรียน
สาธิตฯ (ประถม) งบประมาณแผ่นดิน ได้ขอลาออกจากราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เพื่อให้การบริหาร
การจัดการเรียนการสอนไม่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน จึงขอสงวนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
อาจารย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และขอให้กองบริหารงานบุคคลเปิดสอบคัดเลือกตามปฏิทินการสอบ
คัดเลือกของมหาวิทยาลัย  

 จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกัน
พิจารณา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน            
๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา) มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบ          
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

      วาระที่ 4.15 ขออนุมัติเปิดรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 
 

สรุปเรื่อง 

 ศูนย์การศึกษาอู ่ทองทวารวดี มีความจำเป็นต้องการบุคลากรที ่มีความรู ้ความสามารถ  
ด้านระบบไฟฟ้า มีหน้าที ่คอยดูแล ควบคุมระบบไฟฟ้าของหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาอู ่ทองทวารวดี  
จึงขออนุญาตเปิดรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ในรอบแผนการสรรหาและ



๑๐ 
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การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 และได้แนบคุณสมบัติมาพร้อม จึงนำเข้า
ที ่ประชุมคณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู ้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่  
26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
มติที่ประชุม  อนุมติอัตราลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา)               
มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

   วาระท่ี 5.1 รายงานการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
                                              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                      

 
สรุปเรื่อง 

 สำนักงบประมาณ ได้รายงานการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยขอให้มหาวิทยาลัยบันทึกเหตุผลการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง  
เงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งรายงานการโอนเงินฯ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

            วาระที่ 5.2 การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย  
           ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                  
 
สรุปเรื่อง 
 
  กองนโยบายและแผนได้นำเอกสารการจัดทำโครงการเพื ่อขับเคลื ่อนการบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อแจ้งให้ผู ้ที ่มีความประสงค์จะจัดทำข้อเสนอ
โครงการฯสามารถนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Emencr) ภายในวันศุกร์ที่ 
4 สิงหาคม 2566จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
ครั้งที่ 6/256๖ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
 
 
 



๑๑ 
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      วาระท่ี 5.3 สรุปจำนวนรายงานตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
                                               และกำหนดการซ้อมย่อย ฯ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  มหาวิทยาลัย ได้สรุปจำนวนรายงานตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และจัดทำ
กำหนดการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อนำเรียน
ให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/256๖ ในวันพุธที่  
26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
        วาระท่ี 5.4 สรุปรายงานข้อมูลรถยนต์และผู้ดูแลรับผิดชอบของทาง 
                       มหาวิทยาลัย และสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมธรรมนูญ 
              สุขภาพ กับการสร้างสุขภาวะในเขตพื้นที่ 
 
สรุปเรื่อง 
 
  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ ์ เครือหงษ์ ผู ้ช่วยอธิการบดี ได้สรุปรายงานข้อมูลรถยนต์และผู ้ดูแล
รับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัย และสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมธรรมนูญสุขภาพ กับการสร้างสุขภาวะ  
ในเขตพื ้นที ่ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู ้ช ่วยอธิการบดี  
ครั้งที่ 6/256๖ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 
       วาระท่ี ๖.๑ การดำเนินงานของอาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม  
 
สรุปเรื่อง 
 
  อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับคัดเลือกจาก 
Times Higher Education เพื่อเป็นวิทยากร (Speaker) ในนามผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และผู ้รับผิดชอบงานทางด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืนของมหาวิทยาลัย ในงาน “THE University 
Impact Forum: Developing and Enhancing Quality Education in Africa”  ซึ ่งการจัดประชุมคร ั ้งนี้               
ได้มีการคัดเลือกผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสำคัญทั่วโลกที่ขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืน 
โดยเฉพาะเป้าหมาย SDG 4 คุณภาพการศึกษาและในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           



๑๒ 
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จะนำเสนอการบรรยายในหัวข้อ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้วยการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ              
เข้ากับหลักสูตรเสริมทางด้านการศึกษาสำหรับผู ้เรียนจากครอบครัวที่ด้อยโอกาส (promoting quality 
education by integrating the designed outreach projects into supplementary education 
programs for students from underprivileged families) โดยในงานจะมีผู้เข้าร่วมจากท่ัวโลก และมีผู้พูด/
ผู้บรรยายที่มีชื่อเสียง อาทิ จาก World Academic Forum  และได้รับการบันทึกมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นำ
ทางด้านการขับเคลื ่อน SDG ร่วมกับ Times Education ซึ ่งงานจะจัดขึ ้นในวันที ่ 21 กันยายน 2565              
โดย Times Higher Education ร่วมกับมหาวิทยาลัย University of South Africa ทั้งนี้หน่วยงานจะดูแล            
ในเรื ่องของค่าที ่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ ยกเว้นค่าเครื ่องบินที ่ต ้องของบประมาณสนับสนุนจาก
มหาว ิทยาล ัย รายละเอ ียดเพ ิ ่มเต ิม ด ังเอกสารในล ิงค ์ท ี ่แยบมานี้  https://www.timeshighered-
events.com/impact-education-forum-2023/home ร า ย น า ม ว ิ ท ย าก ร  Speakers ด ั ง ล ิ ง ค ์ แ นบ
https://www.timeshighereducation.com/events/speak (หมายเหตุ อยู่ระหว่างรอจดหมายเชิญอย่าง
เป็นทางการ) จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู ้ช ่วยอธิการบดี  
ครั้งที่ 6/256๖ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
       วาระท่ี ๖.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ครั้งที่                 
๔/2566 ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี             
ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย                
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/256๖ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๔๕ น. 
 

   นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ   ผู้จดรายงานการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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